

กรมทอดินจัดประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555

หวังนำผลงานทางวิชาการต่อยอดสู่เกษตรกรในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

นางตุลญา จงสกุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้นำเสนอผลงานวิชาการ ในสาขาต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ต่อยอดเทคโนโลยีและผลสำเร็จงานวิชาการมา ประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรดิน ตลอดจน จนถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นปี 2555 เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเจ้าของผลงาน เป็นขวัญและกำลังใจให้มุ่งมั่น พัฒนางานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและ ประเทศชาติต่อไป

โดยผลงานวิจัยดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก ในงานประชุมวิชาการปีนี้ แบ่งเป็นภาคบรรยาย 18 รางวัล 6 สาขา ซึ่งจะมีรางวัลดีเด่นสาขาละ 1 รางวัล ประกอบด้วย สาขานุรักษ์ดินและน้ำ เรื่อง การปลูกหญ้าแฝกรอบกองขยะเพื่อกรองสารพิษ สาขาปรับปรุงบำรุงดิน เรื่องการศึกษาอัตราการใช้ ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีร่วมกับวัสดุปรับปรุงดินเพื่อปลูก ผักกาดหอมสลัดแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ ชลประทาน โครงการหลวงหนองหอย สาขาเทคโนโลยี

ชีวภาพ เรื่องศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บ รักษาปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ยังคงประสิทธิภาพ (วันหมดอายุ) สาขาสำรวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดิน เรื่องสัณฐานวิทยาและสมบัติทางกายภาพของชั้น ดานแปราะในดินที่มีวัสดุกำเนิดที่แตกต่างกัน สาขา เศรษฐสังคมและประเมินผล เรื่องการประเมินต้นทุน และผลตอบแทนจำแนกตามเขตพื้นที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจมะพร้าว สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เรื่องพลวัตของคาร์บอนในดินจากการไถกลบตอซังข้าวในภาค กลางของประเทศไทย ที่เหลือเป็นรางวัลชมเชยอีก สาขาละ 2 รางวัล

ส่วนภาคนิทรรศการ มี 9 รางวัล จากผลงาน ที่นำเสนอทั้งหมด 97 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทบุคคล 6 รางวัล และประเภทหน่วยงานอีก 3 รางวัล โดย ประเภทบุคคลรางวัลดีเด่นได้แก่ เรื่องแนวทางการ จัดการดินเปรี้ยวจัดสวนส้มร้างทุ่งรังสิตเพื่อปลูก ปาล์มน้ำมัน ของนางนงคราญ มณีวรรณ สำนักผู้ เชี่ยวชาญ อีก 5 รางวัลเป็นรางวัลชมเชย สำหรับ ประเภทหน่วยงานรางวัลดีเด่น ได้แก่ เรื่องการ จัดการดินหลังน้ำท่วมเพื่อปลูกพืช ของสำนักวิจัย และพัฒนาการจัดการที่ดิน อีก 2 รางวัลเป็นรางวัลชมเชย